

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๖๐๓/ว ๑๑๓๕๐



กรมที่ดิน

ถนนพระพิพิธ กท ๑๐๒๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๓๕

เรื่อง การ เบิกจ่ายเงิน เดือน เงินประจำตำแหน่งตามหลักการและวิธีการปรับอัตราเงิน เดือน  
ข้าราชการ และการ เลื่อนขั้นเงิน เดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๕  
เป็นกรณีพิเศษ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๑๒/ว ๕๔  
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๕ เรื่อง การ เบิกจ่ายเงิน เดือน เงินประจำตำแหน่ง  
ตามหลักการและวิธีการปรับอัตราเงิน เดือนข้าราชการ
- (๒) สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๓๐๘/ว ๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๕  
เรื่อง การ เลื่อนขั้นเงิน เดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นกรณีพิเศษ

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๓๑ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๕ กำหนดให้ใช้บัญชีเงินเดือน  
หมายเลข ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ เป็นต้นไป และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการ  
และวิธีการในการปรับอัตราเงิน เดือนกับหลักเกณฑ์และบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงิน เดือน

กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงิน เดือน  
เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ปรับใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

- (๑) และ ก.พ. ได้มีมติอนุมัติเป็นหลักการให้ยังกับบัญชีฐานอำนาจสั่ง เลื่อนขั้นเงิน เดือนพิจารณา  
สั่ง เลื่อนขั้นเงิน เดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นกรณีพิเศษ  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒)

-/ จึงเรียนมา ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานสังกัดกรมที่ดินทราบและ  
ถือปฏิบัติ พร้อมทั้งสั่ง เลื่อนชั้น เงิน เคื่อนให้แก่ข้าราชการสังกัดกรมที่ดินที่ดำรงตำแหน่งอยู่ทาง  
จังหวัดนี้ ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ตามบัญชีสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๓๐๘/ว ๔ ลงวันที่ ๒๐  
เมษายน ๒๕๓๕ และเมื่อดำเนินการแล้ว ขอได้ส่งคำสั่งจำนวน ๗ ชุด ให้กรมที่ดินทราบโดยด่วน.

ขอแสดงความนับถือ

๒

(นายต้น จันทร์ปาน)

อธิบดีกรมที่ดิน

กองการเจ้าหน้าที่

โทร. ๒๒๒๐๑๐๔

โทรสาร ๒๒๒๐๓๗๒๐

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0512/ว 58

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กท 10400

9 เมษายน 2535

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งตามหลักการและวิธีการปรับอัตราเงินเดือน  
ข้าราชการ

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบบัญชีการใช้เงินปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ
2. แบบบัญชีแสดงการเลื่อนระดับสูงขึ้นโดยไม่เพิ่มเงินเดือน
3. บัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ตุลาการ คณะตุลาการศาลฎีกา และข้าราชการอัยการ อย่างละ 1 ชุด

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งของฝ่ายนิติบัญญัติ พ.ศ.2535 ได้มีการปรับโครงสร้างเงินประจำตำแหน่ง เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น แต่กฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนไม่เหมือนกัน กล่าวคือ การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการคณะตุลาการศาลฎีกา เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการการเมือง สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับทหารและตำรวจการปรับอัตราเงินเดือนเข้าขั้นยศตามบัญญัติหมายเลข 1 ให้เป็นไปตามคณะกรรมการข้าราชการทหารและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจอนุมัติ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือมหาดไทย แล้วแต่กรณี

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการและวิธีการในการปรับอัตราเงินเดือนกับหลักเกณฑ์และบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการคณะตุลาการศาลฎีกาแล้ว

กระทรวงการคลังจึงขอกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ปรับใหม่ ให้กับข้าราชการแต่ละประเภท สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

## 1. การเบิกจ่ายเงินเดือน

1.1 การเบิกจ่ายเงินเดือนที่ปรับเปลี่ยน ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการแต่ละประเภทซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่ส่งมาพร้อมนี้ ยกเว้นหลักเกณฑ์และบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนทหารซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการทหารอนุมัติโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และข้าราชการตำรวจเป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจอนุมัติโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อผู้มีอำนาจดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกรมบัญชีกลางส่งมาให้เพื่อประกอบเบิกจ่ายต่อไป

ทั้งนี้ โดยไม่ต้องรอการอนุมัติบัญชีการใช้เงินปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ

1.2 การเบิกเงินเดือนที่ปรับเปลี่ยนของส่วนราชการ ให้ใช้แบบแนบฎีกาแบบ 4109

1.3 การเบิกเงินเดือนที่ปรับเปลี่ยนของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางจัดทำและอนุมัติบัญชีสรุปยอดเงินงบประมาณตั้งอัตราเงินเดือนข้าราชการ (หมายเลข 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2535 ให้เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการรายอัตรา (หมายเลข 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2535 ซึ่งปรับปรุงด้วยบัญชีถือจ่ายเพิ่มเติม การเบิกเงินเดือนกรณีพิเศษ (แบบ จ.1 หรือ จ.2) หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 1) และหนังสือรับรองการโอนอัตรา (แบบ 2) อันเป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2534-วันที่ 31 มีนาคม 2535 เป็นฐานในการปรับเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือนอัตราใหม่

ส่วนราชการผู้เบิกแห่งใดมีข้าราชการได้เลื่อนระดับสูงขึ้นในอัตราที่ครองอยู่ โดยไม่เพิ่มเงินเดือนอันมีผลต่อเม็ดเงินในการปรับเงินเดือนใหม่ ให้ส่วนราชการผู้เบิกแห่งนั้นจัดทำบัญชีแสดงการเลื่อนระดับสูงขึ้นโดยไม่เพิ่มเงินเดือน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จำนวน 2 ชุด พร้อมสำเนาคำสั่งแนบกับฎีกาไปให้สำนักเบิกเงินเดือน

เมื่อสำนักเบิกเงินเดือนได้ตรวจสอบสำเนาคำสั่งกับบัญชีแสดงการเลื่อนระดับสูงขึ้น โดยไม่เพิ่มเงินเดือน และเอกสารประกอบบัญชีแสดงการเลื่อนระดับสูงขึ้นโดยไม่เพิ่มเงินเดือนถูกต้องตรงกันแล้ว ให้นำบัญชีแสดงการเลื่อนระดับสูงขึ้นโดยไม่เพิ่มเงินเดือนไปแก้ไขในบัตรคุมการตรวจจ่ายเงินเดือน (บัตรสีเขียว) และบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการรายอัตรา (หมายเลข 3) จึงตรวจจ่ายเงินเดือนอัตราใหม่ได้ แล้วส่งสำเนาบัญชีแสดงการเลื่อนระดับสูงขึ้นโดยไม่เพิ่มเงินเดือนและเอกสารประกอบฯ ให้กรมบัญชีกลาง (กองอนุมัติจ่าย 1) 1 ชุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

สำหรับส่วนราชการผู้เบิกเมื่อได้เบิกจ่ายเงินเดือนตามกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ให้แก้ไขบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการรายอัตรา (หมายเลข 3) ให้ตรงกับสำนักเบิกเงินเดือนต่อไป

1.4 ส่วนราชการใดยังไม่ได้เบิกเงินเดือนกรณีพิเศษ (2 ชั้น) ก็ให้ใช้บัญชีถือจ่ายรายอัตรา (หมายเลข 3) ที่ปรับปรุงด้วยบัญชีถือจ่ายเพิ่มเติม หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 1) และหนังสือรับรองการโอนอัตรา (แบบ 2) เป็นฐานในการเบิกจ่ายเงินเดือนอัตราใหม่

1.5 การเบิกจ่ายเงินเดือนของกระทรวงกลาโหม กรมตำรวจ กรมสามัญศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2535 ให้แล้ว ให้ถืออัตราเงินเดือนที่ถือจ่ายอยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2535 เป็นฐานในการเบิกจ่าย

ในการนี้ที่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2535 ให้ถืออัตราเงินเดือนตามบัญชีถือจ่ายของปีที่ล่วงมาแล้วที่ปรับปรุงด้วยรายการเบิกจ่ายเงินเดือนปกติ (1 ชั้น) และกรณีพิเศษ (2 ชั้น) เป็นฐานในการเบิกจ่าย

1.6 การเบิกจ่ายเงินเดือนอัตราใหม่ของข้าราชการการเมือง และเงินเพิ่มสำหรับข้าราชการการเมือง เงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม โดยไม่ต้องรอบัญชีการใช้เงินปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ แต่จะเบิกจ่ายได้เมื่อกฎหมายว่าด้วยข้าราชการการเมือง และกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้โดยให้เบิกตามจำนวนตำแหน่งและอัตราที่กฎหมายกำหนด

1.7 เงินเดือนที่เบิกตามอัตราที่ปรับใหม่ ให้จ่ายให้กับข้าราชการได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งปรับ เพียงแต่หมายเหตุในบัตรเงินเดือนให้ทราบว่า ปรับตามมติคณะรัฐมนตรี

1.8 สำหรับการเบิกจ่ายเงินเดือนอัตราใหม่ของทหาร และข้าราชการตำรวจ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อกรมบัญชีกลางได้ส่งบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนจากบัญชี ข เข้าบัญชีหมายเลข 1 มาให้

1.9 การเบิกจ่ายเงินเดือนในอัตราปรับใหม่ของข้าราชการครู ข้าราชการรัฐสภาสามัญ และข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน

## 2. การจัดทำบัญชีถือจ่าย

2.1 ส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการรายอัตรา (หมายเลข 3) และรายตัว (หมายเลข 4) และบัญชีสรุปยอดเงินงบประมาณตั้งอัตราเงินเดือนข้าราชการ(หมายเลข 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2535 ให้เรียบร้อยแล้ว กรมบัญชีกลางจะจัดทำบัญชีการใช้เงินปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการแจ้งให้ส่วนราชการดังกล่าวทราบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นต้นไป

2.2 ในการนี้ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการรายอัตรา (หมายเลข 3) และรายตัว (หมายเลข 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2535 ให้แล้ว แต่ยังไม่ได้อนุมัติบัญชีสรุปยอดเงินงบประมาณตั้งอัตราเงินเดือน(หมายเลข 1)ให้ ก็ให้ส่วนราชการรีบดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้กับข้าราชการในสังกัดและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้จัดทำบัญชีสรุปยอดเงินงบประมาณตั้งอัตราเงินเดือนข้าราชการ(หมายเลข 1) และบัญชีการใช้เงินปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ ตามข้อ 2.1 ให้ต่อไป

2.3 สำหรับกระทรวงกลาโหม กรมตำรวจ กรมสามัญศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ในการนี้ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2535 ให้แล้ว ให้จัดทำบัญชีการใช้เงินปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการส่งให้กรมบัญชีกลาง จำนวน 2 ชุด ภายในเดือนพฤษภาคม 2535 โดยให้ถืออัตราเงินเดือนที่ถือจ่ายอยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2535 เป็นฐานในการปรับอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ และบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการแต่ละประเภทที่ส่งมาพร้อมนี้

/ในการนี้ ...

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีการใช้เงินปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ ส่งให้กรมบัญชีกลางจำนวน 2 ชุด ภายในเดือนพฤษภาคม 2535 โดยให้ถืออัตราเงินเดือนตามบัญชีถือจ่ายของปีที่ผ่านมาแล้วที่ปรับปรุงด้วยรายการเบิกจ่ายเงินเดือนปกติ (1 ชั้น) และกรณีพิเศษ (2 ชั้น) ไปแล้ว เป็นฐานในการปรับอัตราเงินเดือน และเมื่อกรมบัญชีกลางได้อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 แล้ว ให้จัดทำบัญชีการใช้เงินปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการส่งให้กรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่ง ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้อนุมัติและให้แสดงจำนวนเงินที่ใช้ในการปรับเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ได้ขอใช้ไว้แล้วตามบัญชีการใช้เงินปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครั้งแรก เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการต่อไป

2.4 ส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางนำข้อมูลข้าราชการบันทึกในคอมพิวเตอร์แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดทำและอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 ให้ส่วนราชการดังกล่าว จัดทำบัญชีการใช้เงินปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ ส่งให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2.3

2.5 สำหรับข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง กรมบัญชีกลางจะจัดทำบัญชีถือจ่ายเพื่อปรับอัตราเงินเดือนอัตราใหม่ ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

### 3. วิธีการถือจ่ายและการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง


การถือจ่ายและเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพ เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารของข้าราชการแต่ละประเภท กระทรวงการคลังจะได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายต่อไป

อนึ่ง ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยกเลิกระเบียบการเบิกจ่ายเงินยังชีพให้ข้าราชการในบางจังหวัดในภาคใต้ (ย.ช. ภาคใต้) พ.ศ. 2495 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 ดังนั้น จึงให้งดเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2535 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง และหากมีข้อสงสัยประการใดให้หารือกองอนุมัติจ่าย 1 กองตรวจจ่าย 1 กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ แล้วแต่กรณี

ขอแสดงความนับถือ  
(ลงชื่อ) พันัส สิมะเสถียร  
(นายพันัส สิมะเสถียร)  
ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง  
กองอนุมัติจ่าย 1  
โทร. 2739583

สำเนาถูกต้อง  
  
(นางสาวสุภาภรณ์ สัตยมาศ)  
บุคลากร 6

วาสนา/คัด  
เดือนจิตต์/ทาน

บัญชีแสดงการเลื่อนระดับสูงขึ้นโดยไม่เพิ่มเงินเดือน  
กรม/จังหวัด.....กระทรวง.....  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

อัตราเงินเดือน		จำนวนอัตรา	หมายเหตุ
ระดับ/ขั้น	อัตรา	+เพิ่ม/-ลด	
(1)	(2)	(3)	
2	4,020	-2	เลื่อนเป็นระดับ 3(2 ราย)คส.101/2534
3	4,020	+2	
4	6,230	-1	เลื่อนเป็นระดับ 5(1 ราย)คส.99/2534
5	6,230	+1	

- คำอธิบาย (1) แสดงเฉพาะระดับ/ขั้น ที่มีการเปลี่ยนแปลง  
(2) อัตราเงินเดือนของระดับ/ขั้น ที่มีการเปลี่ยนแปลง  
(3) แสดงเฉพาะจำนวนอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับ/ขั้น

หมายเหตุ ให้ส่วนราชการผู้เบิก (ส่วนกลาง/ภูมิภาค) จัดทำบัญชีแสดงการเลื่อนระดับสูงขึ้นโดยไม่เพิ่มเงินเดือน และเอกสารประกอบฯ ส่งให้สำนักเบิกเงินเดือน (ตจ.1/สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ) เพื่อตรวจสอบจำนวน 2 ชุด

เอกสารประกอบบัญชีแสดงการโอนระดับสูงขึ้นโดยไม่เพิ่มเงินเดือน

กรม ingshit .....  
 ประจำงบประมาณ พ.ศ. ....

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัว ข้าราชการ	ตำแหน่ง	ถือจ่ายเดิม		เลื่อนขึ้นเป็น		หมายเหตุ
				ระดับ	อัตรา	ระดับ	อัตรา	
1	นาย .....		เจ้าหน้าที่อาวุโส	2	4,020	3	4,020	เลื่อนระดับ 3 มศ 1 ก.ศ. 34 พส. 101/2534 จ 7.7 ก.ศ. 34
2	นาย .....		เจ้าหน้าที่.....	2	4,020	3	4,020	"....."
3	นาย .....		นักวิชาการตรี	4	6,230	5	6,230	เลื่อนระดับ 5 มศ 1 ก.ศ. 34 พส. 99/2534 จ 7.7 ก.ศ. 34



แบบบัญชีการใช้เงินปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ

กรม.....กระทรวง.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2535

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2535 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2535

ระดับ/ขั้น (1)	ถือจ่าย ณ 31 มี.ค.35 ขั้น (2)	ปรับ 1 เม.ย.35 ขั้น (3)	เงินเพิ่ม อัตราละ (4)	จำนวน อัตรา (5)	ใช้เงินปรับ เดือนละ(บาท) (6)	หมายเหตุ
10	24,000	32,260	8,260	1	8,260	
	รวม			1	8,260	
6	9,100	11,420	2,320	20	46,400	
	10,730	13,100	2,370	20	47,400	
	รวม			40	93,800	
5	6,580	8,390	1,810	300	543,000	
	9,100	11,090	1,990	100	199,000	
	รวม			400	742,000	
			รวม	441	884,060	
จำนวนเงินที่จะต้องใช้ในการปรับ 6 เดือน					5,064,360	

## คำอธิบาย

1. ช่อง (1) "ระดับ/ขั้น" ให้ระบุระดับหรือขั้นอย่างหนึ่งอย่างใด สำหรับข้าราชการแต่ละประเภท โดยให้เรียงลำดับตั้งแต่ระดับชั้นสูง ลงมาถึงระดับชั้นต่ำสุด
2. ช่อง (2) "ถือจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค.35 ขั้น" หมายถึงขั้นเงินเดือนที่ได้อนุมัติให้ถือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2535 หรือที่ได้รับอนุมัติให้ถือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2535 ชั่วคราวไว้แล้ว (กรณีที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ถือจ่ายเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2535) หรือขั้นที่ได้เลื่อนเงินเดือน 1 ขั้นแล้ว (กรณีที่ยังมิได้ขอถือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2535 ชั่วคราว)
3. ช่อง (3) "ปรับ 1 เม.ย.35 ขั้น" หมายถึง ขั้นเงินเดือนที่ได้รับการปรับตามหลักเกณฑ์และบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการแล้ว โดยปรับจากขั้นเงินเดือนตามบัญชี ข เดิม
4. ช่อง (4) "เงินเพิ่มอัตราละ" คือ ผลต่างระหว่างอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ และบัญชีอัตราเงินเดือนบัญชี ข (ช่อง 3-ช่อง 2)
5. ช่อง (5) "จำนวนอัตรา" หมายถึง จำนวนอัตราเงินเดือนแต่ละขั้นตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2535 หรือตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2535 ชั่วคราว
6. ช่อง (6) "ใช้เงินปรับเดือนละ (บาท)" หมายถึง จำนวนเงินซึ่งเป็นผลคูณของจำนวนเงินเพิ่มอัตราละ (ช่อง 4) กับจำนวนอัตรา (ช่อง 5)

อนึ่ง ในการจัดทำบัญชีดังกล่าว ให้รวมยอดทุก ๆ ระดับ หรือขั้นไว้ด้วย

### หลักการและวิธีการในการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ

1. การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ จากบัญชี ข เข้าสู่บัญชีหมายเลข 1 หรือบัญชี ง แล้วแต่กรณี ให้เทียบขั้นต่อขั้นโดยไม่มีการรวบชั้น แต่ถ้าตามบัญชี ข มีขั้นชั่วคราวจำนวนเท่าใด ก็ให้มีขั้นชั่วคราวตามบัญชีใหม่ในจำนวนขั้นเท่ากัน

2. ข้าราชการผู้ใดไม่ได้เลื่อนชั้นเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2534 เนื่องจากได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของระดับหรือชั้นเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ บัญชี ข เมื่อได้ปรับอัตราเงินเดือนเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ หมายเลข 1 หรือบัญชี ง แล้ว และได้รับในขั้นที่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือชั้นนั้น หากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน เห็นสมควรให้เลื่อนชั้นเงินเดือนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเลื่อนชั้นเงินเดือน จะเลื่อนชั้นเงินเดือนให้ข้าราชการผู้นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 ในอันดับหรือชั้นเดิมก็ได้

3. หลักเกณฑ์และบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการนี้ จะดำเนินการได้ต่อเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้

---

หลักเกณฑ์และบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดหลักเกณฑ์และบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้ข้าราชการพลเรือนได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนที่แนบท้ายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 เป็นต้นไป
2. ข้าราชการพลเรือนผู้ใดได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของระดับตามบัญชี ข ก็ให้ปรับเงินเดือนของผู้นั้น เข้าสู่ขั้นตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน (2) ต่อไป
3. ข้าราชการพลเรือนผู้ใดได้เลื่อนตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 เป็นต้นไป ถ้าได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับที่ได้เลื่อนตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน (2) ให้ข้าราชการพลเรือนผู้นั้น ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของอันดับที่ได้เลื่อนตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน (2) แต่ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับที่ได้เลื่อนตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน (2) ก็ให้ได้รับเงินเดือนตามที่ ก.พ. กำหนด ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนสำหรับตำแหน่ง
4. เมื่อได้ยกเลิกขั้นเงินเดือนตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน (2) แล้ว ถ้าข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับเงินเดือนในอันดับที่มีการยกเลิกขั้นเงินเดือนดังกล่าว ผู้ใดได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับนั้น ตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน (2) ให้ข้าราชการพลเรือนผู้นั้น ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของอันดับนั้น ตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน (2) ตั้งแต่วันที่ยกเลิกขั้นเงินเดือนดังกล่าว
5. ให้ข้าราชการพลเรือนที่รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ปรับเข้ารับเงินเดือนในขั้นต่ำของอันดับตามบัญชีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2535 เป็นต้นไป
6. การกำหนดหลักเกณฑ์ที่นอกเหนือจากนี้ หรือกรณีที่มีปัญหาในการปรับตามหลักเกณฑ์นี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรือวินิจฉัย แล้วแต่กรณี

บัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2531 (1)			ปรับให้เข้าอันดับและขั้นเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (2)			หมายเหตุ
ระดับ	ขั้น	ขั้นเงินเดือน	อันดับ	ขั้น	ขั้นเงินเดือน	
1	1	2,350	1	1	3,000	
	2	2,450		2	3,180	
	3	2,550		3	3,360	
	4	2,650		4	3,540	
	5	2,750		5	3,720	
	6	2,900		6	3,900	
	7	3,050		7	4,080	
	8	3,210		8	4,260	
	9	3,400		9	4,400	
	10	3,590		10	4,620	
	11	3,800		11	4,810	
	12	4,020		12	5,000	
	13	4,250		13	5,200	
	14	4,500		14	5,410	
	15	4,750		15	5,630	
	16	5,020		16	5,860	
	17	5,300		17	6,100	
	18	5,600		18	6,350	
2	1	3,210	2	1	4,260	
	2	3,400		2	4,510	
	3	3,590		3	4,760	
	4	3,800		4	5,010	
	5	4,020		5	5,260	
	6	4,250		6	5,510	
	7	4,500		7	5,760	
	8	4,750		8	6,010	
	9	5,020		9	6,260	
	10	5,300		10	6,510	
	11	5,600		11	6,770	
	12	5,900		12	7,040	
	13	6,230		13	7,320	
	14	6,580		14	7,610	

บัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2531 (1)			ปรับให้เข้าอันดับและขั้นเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (2)			หมายเหตุ
ระดับ	ขั้น	ขั้นเงินเดือน	อันดับ	ขั้น	ขั้นเงินเดือน	
3	1	4,020	3	1	5,260	
	2	4,250		2	5,560	
	3	4,500		3	5,860	
	4	4,750		4	6,160	
	5	5,020		5	6,460	
	6	5,300		6	6,760	
	7	5,600		7	7,060	
	8	5,900		8	7,360	
	9	6,230		9	7,660	
	10	6,580		10	7,970	
	11	6,960		11	8,290	
	12	7,370		12	8,620	
	13	7,780		13	8,970	
	14	8,200		14	9,330	
			15	9,700		
4	1	5,020	4	1	6,460	
	2	5,300		2	6,830	
	3	5,600		3	7,200	
	4	5,900		4	7,570	
	5	6,230		5	7,940	
	6	6,580		6	8,310	
	7	6,960		7	8,680	
	8	7,370		8	9,050	
	9	7,780		9	9,420	
	10	8,200		10	9,800	
	11	8,650		11	10,190	
	12	9,100		12	10,600	
	13	9,600		13	11,020	
	14	10,150		14	11,460	
			15	11,920		

บัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2531 (1)			ปรับให้เข้าอันดับและขั้นเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (2)			หมายเหตุ
ระดับ	ขั้น	ขั้นเงินเดือน	อันดับ	ขั้น	ขั้นเงินเดือน	
5	1	6,230	5	1	7,940	
	2	6,580		2	8,390	
	3	6,960		3	8,840	
	4	7,370		4	9,290	
	5	7,780		5	9,740	
	6	8,200		6	10,190	
	7	8,650		7	10,640	
	8	9,100		8	11,090	
	9	9,600		9	11,540	
	10	10,150		10	12,000	
	11	10,730		11	12,480	
	12	11,320		12	12,980	
	13	11,930		13	13,500	
	14	12,580		14	14,200	
			15	14,770		
6	1	7,780	6	1	9,740	
	2	8,200		2	10,300	
	3	8,650		3	10,860	
	4	9,100		4	11,420	
	5	9,600		5	11,980	
	6	10,150		6	12,540	
	7	10,730		7	13,100	
	8	11,320		8	13,660	
	9	11,930		9	14,220	
	10	12,580		10	14,790	
	11	13,260		11	15,380	
	12	13,970		12	16,000	
	13	14,720		13	16,640	
	14	15,500		14	17,510	
รับเป็นกาเฉพาะตัว		16,300	15	18,440		

บัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2531 (1)			ปรับให้เข้าอันดับและขั้นเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (2)			หมายเหตุ
ระดับ	ขั้น	ขั้นเงินเดือน	อันดับ	ขั้น	ขั้นเงินเดือน	
7	1	9,600	7	1	11,980	
	2	10,150		2	12,660	
	3	10,730		3	13,340	
	4	11,320		4	14,020	
	5	11,930		5	14,700	
	6	12,580		6	15,380	
	7	13,260		7	16,060	
	8	13,970		8	16,740	
	9	14,720		9	17,420	
	10	15,500		10	18,120	
	11	16,300		11	18,840	
	12	17,150		12	19,590	
	13	18,100		13	20,550	
	รับเป็นการเฉพาะตัว	19,050		14	21,500	
		15	22,350			
8	1	11,930	8	1	14,700	
	2	12,580		2	15,540	
	3	13,260		3	16,380	
	4	13,970		4	17,220	
	5	14,720		5	18,060	
	6	15,500		6	18,900	
	7	16,300		7	19,740	
	8	17,150		8	20,580	
	9	18,100		9	21,420	
	10	19,050		10	22,280	
	11	20,000		11	23,170	
	12	20,950		12	24,100	
	13	21,950		13	25,060	
				14	26,060	
		15	27,100			



บัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2531 (1)			ปรับให้เข้าอันดับและขั้นเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (2)			หมายเหตุ
ระดับ	ขั้น	ขั้นเงินเดือน	อันดับ	ขั้น	ขั้นเงินเดือน	
9	1	13,970	9	1	18,060	
	2	14,720		2	19,090	
	3	15,500		3	20,120	
	4	16,300		4	21,150	
	5	17,150		5	22,180	
	6	18,100		6	23,210	
	7	19,050		7	24,240	
	8	20,000		8	25,270	
	9	20,950		9	26,300	
	10	21,950		10	27,350	
	11	22,950		11	28,440	
	12	24,000		12	29,580	
	13	25,100		13	30,760	
			14	31,990		
10	1	16,300	10	1	22,180	
	2	17,150		2	23,440	
	3	18,100		3	24,700	
	4	19,050		4	25,960	
	5	20,000		5	27,220	
	6	20,950		6	28,480	
	7	21,950		7	29,740	
	8	22,950		8	31,000	
	9	24,000		9	32,260	
	10	25,100		10	33,550	
	11	26,200		11	34,890	
	12	27,300		12	36,290	
					13	

บัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2531 (1)			ปรับให้เข้าอันดับและขั้นเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (2)			หมายเหตุ
ระดับ	ขั้น	ขั้นเงินเดือน	อันดับ	ขั้น	ขั้นเงินเดือน	
11	-	18,100	11	-	24,700	ยกเลิก 2 ต.ค. 2535
	1	19,050		1	25,960	
	2	20,000		2	27,440	
	3	20,950		3	28,920	
	4	21,950		4	30,400	
	5	22,950		5	31,880	
	6	24,000		6	33,360	
	7	25,100		7	34,840	
	8	26,200		8	36,320	
	9	27,300		9	37,800	
	10	28,100		10	39,310	
	11	29,500		11	40,880	
12	30,600	12	42,520			

(สำเนา)

ที่ นร 0708/ว 4

สำนักงาน ก.พ.  
ถนนพิษณุโลก กท 10300

20 เมษายน 2535

เรื่อง การเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 เป็นกรณีพิเศษ  
เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2535 ให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 เป็นกรณีพิเศษในวันที่ 1 เมษายน 2535 แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่อาจเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีในวันที่ 1 ตุลาคม 2534 ได้ เนื่องจากได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของเงินเดือนสำหรับตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2531 แต่หลังจากที่มีการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนหมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 แล้ว ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ยังไม่ถึงขั้นสูงของอันดับนั้น หากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนเห็นสมควรให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนได้

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ก.พ. จึงมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 เป็นกรณีพิเศษ 1 ขั้น ในวันที่ 1 เมษายน 2535 ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญดังต่อไปนี้

1. ข้าราชการพลเรือนสามัญอยู่ในหลักเกณฑ์สมควรได้เลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2519) แต่ไม่ได้เลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 เนื่องจากได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของเงินเดือนสำหรับตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2531 และหลังจากที่ปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนหมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ในวันที่ 1 เมษายน 2535 แล้ว ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ยังไม่ถึงขั้นสูงของอันดับนั้น

2. ข้าราชการพลเรือนสามัญตามข้อ 1 ซึ่งมีสภาพเป็นข้าราชการอยู่ในวันที่ 1 เมษายน 2535 และได้ถึงแก่กรรมอันมิใช่เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤตชั่วอย่างร้ายแรงของตนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 เป็นต้นมา

3. ข้าราชการพลเรือนสามัญตามข้อ 1 ซึ่งได้พ้นจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่ถึงแก่กรรมตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2535 เป็นต้นมา

สำหรับข้าราชการพลเรือนตามข้อ 1 ซึ่งได้โอนไปรับราชการในส่วนราชการอื่น หากในวันที่ 1 เมษายน 2535 ข้าราชการผู้นั้นสังกัดส่วนราชการใด ก็ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้นเป็นผู้พิจารณาสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน

/ จึงเรียนมา ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัด  
ต่าง ๆ ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) วิชาศ สิงหวิสัย  
(นายวิชาศ สิงหวิสัย)  
เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ

โทร. 2810977, 2822406

โทรสาร 2814973

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภาภรณ์ สัตยมาศ)

บุคลากร 6

วาสนา/คิด  
เตือนจิตต์/ทาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๒๒๒๐๑๐๘

ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๘๒๗๖ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๕

เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินเดือน

เรียน รองอธิบดี นายช่างใหญ่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง  
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้าสำนักงานบริหาร โครงการพัฒนากรมที่ดิน ฯ และ  
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการรังวัดเอกชน

กองการเจ้าหน้าที่ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๑๐/๕๐๓  
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๕ เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินเดือน มาเพื่อโปรดทราบ  
และสั่งให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป.

(นายมนัส แดงสุภา)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

(สำเนา)

ที่ นร ๐๗๑๐/๔๐๓

ถึง กรมที่ดิน

สำนักงาน ก.พ. ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๑๐/ว ๒  
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๕ เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินเดือน มาเพื่อโปรดทราบ  
และถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้จังหวัดต่าง ๆ ทราบด้วยแล้ว.

สำนักงาน ก.พ.

๗ เมษายน ๒๕๓๕

กองนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

โทร. ๒๘๐-๓๔๒๕, ๒๘๒-๖๖๗๖

โทรสาร ๒๘๑-๔๘๗๓

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภาภรณ์ สัจจมาศ)

บุคลากร ๖

วราภรณ์/คัต

เดือนจิก/ทาน

(สำเนา)

ที่ นร ๐๗๑๐/ว ๒

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพญาโลก กท ๑๐๓๐๐

๓ เมษายน ๒๕๓๕

เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินเดือน

เรียน (กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด)

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ เป็นต้นไป และมาตรา ๑๓๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังมีใ้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ข้อมบังคับ หรือระเบียบ หรือจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือกำหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อมบังคับ ระเบียบ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือกรณีที่กำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ก.พ. มีมติให้อนุโลมใช้บังคับเงินเดือนแทนระดับเงินเดือนในพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อมบังคับ ระเบียบ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือกรณีที่กำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดต่าง ๆ ทราบด้วยแล้ว.

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) วิลาศ สิงหวิสัย

(นายวิลาศ สิงหวิสัย)

เลขาธิการ ก.พ.

กองนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

โทร. ๒๔๐-๓๔๒๕, ๒๔๒-๖๖๗๖

โทรสาร ๒๔๑-๔๔๗๓

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภาภรณ์ สัตยมาศ)

บุคลากร ๖

วารสาร/คัก

เดือนจิกค/ทาน